

## **DU LỊCH PHÚ ĐIỀN**

Tên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sở hữu, quản lý khu du lịch, điểm du lịch: Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Phú Điền.

- Địa chỉ: Thửa 1034 Tổ 5 Ấp Thạnh Bình, X. Thạnh Lộc, Châu Thành – Kiên Giang (Góc đường Lạc Hồng – Võ Văn Kiệt (Tuyến tránh xuyên á), Tp.Rạch Giá – Kiên Giang)

- Điện thoại HOTLINE: 0944.885.505 – 0941.885.505

- Email: giaitriphudien@gmail.com

- Năm hoạt động: 2016.

### **I. Khái quát chung về Điểm Du Lịch Phú Điền, hiện trạng về tài nguyên du lịch tại điểm:**

Điểm vui chơi giải trí Phú Điền tọa lạc trên đường Lạc Hồng giao nhau với đường Võ Văn Kiệt, cách trung tâm thành phố Rạch giá chỉ 1 km, có vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thương mại dịch vụ. Tổng diện tích đất: 59.243m<sup>2</sup>, sức chứa hơn 2.000 khách.

Hiện nay, điểm vui chơi giải trí Phú Điền đang là sự lựa chọn cho các nhóm khách lẻ, những đoàn khách du lịch trong và ngoài tỉnh vào những ngày cuối tuần, dịp lễ tết. Điều thú vị thu hút khách tại điểm vui chơi giải trí Phú Điền là quý khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian dành cho những cá nhân và tập thể.

Cùng với đó quý khách có thể tổ chức các môn thi đấu thể thao ngay trong khuôn viên điểm giải trí Phú Điền, với 2 sân bóng đá và nhiều không gian rộng lớn các đơn vị có thể tổ chức các hội thao tại chỗ rất thuận lợi. Kết hợp ăn uống giữa hội thao với ẩm thực đa dạng mang đậm chất miền quê sông nước sau các buổi hội thao.

Bên cạnh đó điểm vui chơi giải trí Phú Điền còn có trung tâm hội nghị tiệc cưới đưa vào khai thác hoạt động với các sảnh tiệc bao gồm các sảnh tiệc: Trung tâm hội nghị tiệc cưới ( sức chứa hơn 60 bàn tiệc), Thiên Kim (30 bàn tiệc), Thủy Trúc (30 bàn tiệc) và Sảnh trung tâm (120 bàn tiệc) để phục vụ du khách với sức chứa từ 300 – 1200 khách. Sảnh tiệc sang trọng với thiết kế tiên chế mang phong cách sinh thái hiện đại phục vụ theo yêu cầu của quý khách.

Ngoài ra còn có khu ẩm thực sân vườn nhà lá nằm bao quanh bên bờ hồ có diện tích trên 10.000m<sup>2</sup> với bầu không khí trong lành mang đến cho các du khách những sự trải nghiệm thú vị với các dịch vụ ẩm thực và dịch vụ câu cá giải trí

đắm mình với thiên nhiên.

Điểm vui chơi giải trí Phú Điền còn có Khu dã ngoại diện tích 9.000m<sup>2</sup> tổ chức trải nghiệm kỹ năng sống cho các em học sinh của các trường, tổ chức cắm trại, hoạt động Team Building trong một không gian rộng lớn với những vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình.

Thưởng thức những món ăn đặc sắc mang đậm chất miền quê sông nước hay là những bữa tiệc sang trọng đẳng cấp phong cách phục vụ chuyên nghiệp sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho quý khách khi đến với Phú Điền.

Khu vực sinh thái ngoài trời có 40 tum phục vụ ăn uống và giải trí câu cá (không gian mở)